

PHOL ชื่อเพื่อเงินปันผล



คุณวาริน จากมีนบุรี กรุงเทพฯ ถ้ามถึงสถานการณ์ของหุ้น PHOL หรือบริษัท ผลิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) พอได้เห็นหุ้นลงมาเยอะ ปันผลค่อนข้างสูง จึงอยากทยอยซื้อหุ้นตัวนี้กินปันผลจะดีไหม และน่าจะเข้าซื้อในภาวะตลาดแบบนี้ หรือรอให้ลงมากกว่านี้ อีกอย่างหนึ่งคือ ผมไปเจอคอมเมนต์ของนักลงทุนรายหนึ่งพูดว่า โอกาสที่ราคาหุ้นจะกลับขึ้นไปถึง 8 บาทน่าจะยาก ถ้าจะให้กลับไป 5.50 บาท อาจมีความเป็นไปได้ ถ้ามีคนอาสาเข้ามาเป็นเจ้าของ ขนาดในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เหมือนมีอาการดีขึ้นให้เห็น แต่ก็มีแรงเทขาย กดลงมาใหม่อีก คนอยากขายเยอะมาก ถ้าเป็นคนติดตามหุ้นเป็นเวลานานจะรู้ว่า หุ้นตัวนี้ลงทุนได้เฉพาะในช่วงที่ประกาศผลประกอบการประจำปี เพราะสถิติเก่าๆบอกไว้ว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินปันผลตกปีละ 5% อาจารย์มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรครับ

ก่อนอื่นขอตอบประเด็นเรื่องการซื้อหุ้น PHOL หรือบริษัท ผลิภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรอรับเงินปันผลเป็นประเด็นแรก เพราะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า คุณรู้จักประวัติความเป็นมาของหุ้นตัวนี้มากพอสมควร จึงอยากซื้อหุ้นเมื่อเห็นราคาหุ้นเริ่มทรงตัว และอาจารย์ก็เห็นดีเห็นงามกับการกระทำดังกล่าว เพราะการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวมักให้ผลตอบแทนที่เสมอต้นเสมอปลาย

เนื่องจากเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติเก่าๆ ของอัตราเงินปันผลต่อหุ้นตั้งแต่ปี 54-56 อยู่ที่ระดับ 6.50% 4.60% และปีล่าสุดน่าจะอยู่ที่ระดับ 5.10% ส่งผลให้ PHOL กลายเป็นหุ้นที่เหมาะสมต่อการซื้อเพื่อรอรับเงินปันผลจริงๆ

พร้อมกันนั้นขอพูดถึงรายละเอียดที่ช่วยสนับสนุนให้ PHOL กลายเป็นหุ้นที่นักลงทุนระยะยาวควรหันมามองคือ ธุรกิจที่ทำอยู่ทุกวันนี้ยังคงดูอยู่ ถึงแม้จะมีการออกตัวว่า ลำเอียงนิดๆ แต่เป็นเหตุผลที่น่ารับฟังมากพอสมควรนะครับ

สิ่งที่ประเมินไว้คือ

1. ตัวเลขกำไรตั้งแต่ปี 53-56 ยังคงแข็งแกร่ง

2. กำไร ณ ตอนนั้นยังแสดงให้เห็นถึงกิจการปัจจุบันที่ยังดูดีอย่างต่อเนื่อง

3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำจะครอบคลุมตลาดไปได้แบบยาวนาน และตอนนี้ PHOL ยังอยู่ในจุดที่ยืนอยู่ได้

4. ปันผลยังมีออกมาเรื่อยๆ

ทั้งหมดนี้เป็นการอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ล้วนๆ และถ้ามองถึงโอกาสที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปถึง 5.50 บาท ภายใต้สมมุติฐานค่า P/E 15 เท่า จะได้ราคาเหมาะสมที่บริเวณ 5.70 บาท หมายความว่า ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงระดับดังกล่าวค่อนข้างสูง

ติดปัญหาตรงที่ เมื่อไหร่ และอย่างไร เพราะหุ้นตัวนี้เป็นที่นิยมเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ■

	ปี 53	ปี 54	ปี 55	ปี 56
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	39.40	28.86	44.73	50.74
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.21	0.33	0.38